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เลขาธิการ กกอ. แจง หลักสูตรปริญญาเอก แค่ต้องปรับเกณฑ์รับนักศึกษา ไม่ใช่ไม่ได้มาตรฐาน

วันนี้ (22 ต.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า
ตามที่มีข่าวว่า กกอ.ได้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่จัดหลักสูตรปริญญาเอกไม่ได้มาตรฐานนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้
ตนได้ออกแถลงการณ์
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงการเสนอข่าวเรื่องการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเด็นมติคณะกรรมกา
รการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 14/2561วันที่ 10 ต.ค. 2561 โดยมีข้อเท็จจริงคือในปีงบประมาณ
2561 คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ได้ตรวจเยี่ยมหลักสูตรปริญญาเอกรวม 12 หลักสูตรจาก 6 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา แยกเป็น 3กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 หลักสูตร ถือว่าจัดการศึกษาได้ระดับดีมาก
กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร ถือว่าจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน
โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรปรับเพิ่มให้มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาด้วย และ กลุ่มที่ 3 จำนวน 1 หลักสูตร
ซึ่งต้องเร่งปรับปรุงจัดหาอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มให้ครบ

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ตนได้สรุปมติ กกอ.ดังกล่าว ให้แก่ผู้สื่อข่าว
แต่มีสำนักข่าวบางแห่งเสนอข่าวดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง คือ ระบุว่า “ 3
หลักสูตรปริญญาเอกไม่ได้มาตรฐาน”
ตนในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีหลักสูตรระบุอยู่ในกลุ่ม 2 สถาบันละ 1 หลักสูตร
ที่ได้ถูกกล่าวหาจากข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
ตนจึงออกแถลงการณ์เพื่อยืนยันให้ประชาคมอุดมศึกษาและสื่อมวลชนได้รับทราบว่า
หลักสูตรปริญญาเอกที่ถูกอ้างถึงของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน
มีเพียงข้อเสนอแนะว่าควรปรับเพิ่มให้มีเกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้าศึกษาเท่านั้น

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

 

 

https://www.dailynews.co.th/education/672541

